

บทที่ 1

บทนำ



ความเป็นมาของการวิจัย

ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบบ ประชาธิปไตย ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2475 จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ระบบ ประชาธิปไตย ไทยมีพัฒนาการเป็นลำดับ อย่างไรก็ตามพัฒนาการดังกล่าวยังไม่บรรลุถึงระดับ ความสมบูรณ์ ยังคง ปรากฏปัญหาอุปสรรคที่ขัดขวางความสำเร็จในหลายประการเช่น มีการ เปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยการปฏิวัติ รัฐประหาร ในระดับความถี่ที่สูง คุณภาพของนักการเมืองและประชาชนผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง จึงส่งผลให้ระบบการเมืองโดยระบบประชาธิปไตยของ ไทย ไม่สามารถพัฒนาไปสู่การ ปกครองแบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบได้

การเมืองระบบประชาธิปไตยนั้น โดยหลักการแล้วเป็นระบบที่ให้ความสำคัญโดย ประชาชนสูงสุด กล่าวคือ เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ด้วย หลักการดังกล่าว ประชาชนจึงเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตน หาใช่ว่าประชาชนเป็นเพียงผู้ถูก ปกครองโดยชนชั้นใดๆ ไม่ จึงเป็นหลักการสำคัญยิ่งมากกว่าการตัดสินใจโดยคนส่วนใหญ่ย่อม ดีกว่าคนส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากมีประชาชนเพียงบางกลุ่มที่มีบทบาทในการเมืองแล้ว การเมือง ย่อมจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนกลุ่มเล็กๆ ที่มีบทบาทนั้น

หัวหน้าส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัด-อำเภอ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในภาครัฐและองค์กร เอกชน ทั้งที่เป็นสมาคม มูลนิธิ สโมสร กลุ่มพลังอื่นๆ กล่าวได้ว่า เป็นกลุ่มผู้นำท้องถิ่นที่มีส่วน สำคัญต่อการพัฒนาทางการเมือง กลุ่มผู้นำท้องถิ่นดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อการชี้นำ ความ คิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เช่น การให้คำแนะนำให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยการ โน้มน้าวให้ประชาชนในเขตพื้นที่ของตนไปใช้สิทธิเลือกตั้งประชาสัมพันธ์-ชี้แจง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการเมืองการปกครองอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ผู้นำที่ เป็นผู้นำทางภาครัฐ และเอกชนที่ควบคุมพื้นที่ในระดับจังหวัด ยังสามารถ จำลองภาพทางการเมือง ได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้เพราะผู้นำในภาครัฐเป็นผู้นำที่ปฏิบัติหน้าที่ อย่างชัดเจนต่อประชาชน ในขณะที่ เดียวกันในภาคเอกชน องค์กรเอกชนก็เป็นการรวมกลุ่ม บุคคลที่มีศักยภาพในแต่ละชุมชนในจังหวัด การรวมกลุ่มที่มีศักยภาพดังกล่าวจึงส่งผลต่อ พัฒนาการในทางการเมืองได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยการ ศึกษาทั้งบทบาทที่เป็นจริงในสภาพปัจจุบันและบทบาทที่คาดหวัง อันหมายถึงแนวโน้ม ของบทบาทที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของกลุ่มผู้นำท้องถิ่น ทั้ง 2 กลุ่ม จะส่งผลต่อการพัฒนาเพื่อ หาแนวทางในการพัฒนาทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงสมบูรณ์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษาถึงบทบาททางการเมืองที่เป็นจริงและที่คาดหวังของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัด ชลบุรี
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาททางการเมืองที่เป็นจริงและที่คาดหวังของผู้นำท้องถิ่น ในจังหวัดชลบุรี
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาททางการเมืองที่เป็นจริงและที่คาดหวังของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี จำแนกตามตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ เชื้อชาติ ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกองค์กรหรือรับราชการ ความรู้ทางการเมือง การติดตามข่าวสารทางการเมือง สื่อมวลชนที่ใช้ในการติดตามข่าวสาร

ขอบข่ายของการวิจัย

ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มประชากรในการวิจัยนี้ โดยให้ประชากรในการวิจัยครอบคลุมหัวหน้าส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอหรือเทียบเท่า และผู้ที่ทำหน้าที่ประธานหรือ ผู้แทนสมาคม มูลนิธิ สโมสร ชมรม ตลอดจนกลุ่มพลังในจังหวัดชลบุรี

ขอบข่ายด้านบทบาทในทางการเมือง มีขอบข่ายครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้ คือ บทบาทต่อการเลือกตั้ง การเปลี่ยนแปลงในทางการเมือง การสนับสนุนพรรคการเมือง การตั้งกลุ่ม องค์กรทางการเมือง ตลอดจนการรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการเมือง การปกครองระบบ ประชาธิปไตย

ตัวแปรในการวิจัย

จากวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังกล่าว สามารถกำหนดตัวแปรของการวิจัย เรื่อง บทบาททางการเมืองของผู้นำท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชลบุรี ได้ดังนี้ คือ

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ เชื้อชาติ ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกองค์กรหรือรับราชการ ความรู้ทางการเมือง การติดตามข่าวสารทางการเมือง สื่อมวลชนที่ใช้ในการติดตามข่าวสารทางการเมือง

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ บทบาททางการเมือง ได้แก่ บทบาทต่อการเลือกตั้ง การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การสนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มองค์กรทางการเมือง บทบาทต่อเหตุการณ์ทางการเมืองและบทบาทต่อการพัฒนาประชาธิปไตย

สมมติฐานในการวิจัย

จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีความเจริญจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย มีทั้งการท่องเที่ยว และการอุตสาหกรรม มีการปกครองในรูปแบบพิเศษได้แก่เทศบาลเมืองพัทยา ทั้งยังมีการปกครอง ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ เทศบาล สุขาภิบาลอีกเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่ ด้วยสภาวะดังกล่าว อาจเป็นที่มาให้ ผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีมีกิจกรรมทางการเมืองอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเหตุผล ดังกล่าวผู้วิจัยพิจารณาว่าผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีน่าจะมีบทบาททางการเมืองทั้งที่เป็นจริง และที่คาดหวังอยู่ในระดับมาก ดังสมมติฐานในข้อ 1 และข้อ 2 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์ใน การพิจารณาระดับความมาก ปานกลาง น้อย ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในลำดับต่อไป

อนึ่ง เป็นที่น่าพิจารณาว่า บุคคลทุกคน เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดี เมื่อมีจิตสำนึกที่ดี ก็ต้องพยายามทำใน สิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งหมายความว่า การแสดงบทบาทในทางการเมือง ทั้งบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่ คาดหวังจะไม่แตกต่างกัน นอกจากคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน จึงจะส่งผลต่อการมี บทบาทในทางการเมืองที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะ บุคคลที่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน ย่อมมีทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ตำแหน่ง หน้าที่ที่แตกต่างกันไป เมื่อคุณลักษณะเหล่านี้แตกต่างกัน บทบาทใน ทางการเมืองจึงน่าจะแตกต่างกันไป ดังสมมติฐานข้อที่ 3 และข้อที่ 4

สมมติฐานดังกล่าวปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี มีบทบาททางการเมืองที่เป็นจริงอยู่ในระดับมาก
2. ผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี มีบทบาททางการเมืองที่คาดหวังอยู่ในระดับมาก
3. ผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี มีบทบาททางการเมืองที่เป็นจริงและที่คาดหวังไม่แตกต่างกัน
4. ผู้นำท้องถิ่นที่มี เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ เชื้อชาติ ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกองค์กรหรือรับราชการ ความรู้ทางการเมือง การติดตามข่าวสารทางการเมือง สื่อมวลชนที่ใช้ในการติดตามข่าวสารทางการเมือง แตกต่างกัน มีบทบาททางการเมืองที่เป็นจริงและที่ คาดหวังไม่แตกต่างกัน

นิยามศัพท์สำคัญ

ศัพท์สำคัญที่ใช้ในการศึกษาเรื่องนี้ ได้แก่ ผู้นำท้องถิ่น บทบาท บทบาททางการเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้นำท้องถิ่น หมายถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ หรือเทียบเท่าและผู้ที่ทำหน้าที่ประธานสมาคม มูลนิธิ สโมสร ชมรม กลุ่มพลังต่างๆ ในจังหวัด ชลบุรี

บทบาท หมายถึง บทบาทที่เป็นจริง (การปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ) และบทบาทที่คาดหวัง (การคาดหวังการปฏิบัติตามสถานการณ์ในอนาคต)

บทบาททางการเมือง หมายถึง การเลือกตั้ง เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมือง การสนับสนุนพรรคการเมือง การตั้งกลุ่มองค์กรทางการเมือง และการรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง การเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย

ระเบียบวิธีวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย

ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ศึกษาเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาท และประเด็นที่มีการศึกษาหรือกล่าวถึงผู้นำท้องถิ่น
2. เสนอเค้าโครงของการวิจัยต่อบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ดำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้คือประธานองค์กรเอกชน เช่น สมาคม มูลนิธิ สโมสร ชมรม หรือกลุ่มพลังต่างๆ ตลอดจนองค์กรอื่น ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ได้กล่าวมาแล้ว และประชากรที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรี (ดังตาราง)

2. กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างเฉพาะที่เป็นประธานกรรมการของแต่ละองค์กร ปรากฏดังนี้

ตารางที่ 1.1 จำนวนประชากรที่ทำหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ-จังหวัด หรือเทียบเท่า จำแนกตาม กระทรวง ทบวง กรม จากการสำรวจปี 2536 (สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี)

กระทรวง/ทบวง/กรม	จำนวน	หมายเหตุ
มหาดไทย	54	ผู้ว่า, หน, ส่วนราชการจังหวัด, นอก.
กลาโหม	10	ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาเป็นต้นไป (รต.)
คลัง	20	hn. ส่วนราชการในจังหวัด
เกษตร	24	hn. ส่วนราชการจังหวัด-อำเภอ
คมนาคม	13	hn. ส่วนราชการจังหวัด
พาณิชย์	14	hn. ส่วนราชการจังหวัด-อำเภอ
ตำรวจ	17	hn. ตำรวจจังหวัด-สวน.
ยุติธรรม	14	ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษา, อัยการ
สาธารณสุข	21	hn. ส่วนราชการจังหวัด-อำเภอ
ศึกษาธิการ	44	hn. ส่วนราชการจังหวัด-อำเภอ
อุตสาหกรรม	6	hn. ส่วนราชการจังหวัด
ทบวงมหาวิทยาลัย	44	(ถือเอาภาควิชาเทียบเท่าหัวหน้าส่วนระดับอำเภอ)
สำนักนายกรัฐมนตรี	5	-
รัฐวิสาหกิจ	2	hn. รัฐวิสาหกิจระดับจังหวัด
รวม	291	-

ตารางที่ 1.2 จำนวนองค์กร (สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร/กลุ่ม/ชมรม) ในจังหวัดชลบุรี
ข้อมูลสำรวจปี 2536 (สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี)

อำเภอ	จำนวน					
	สมาคม	มูลนิธิ	สโมสร	กลุ่ม	ชมรม	หมายเหตุ
ศรีราชา	39	9	-	1. กลุ่มเกษตรกรผู้ ทำประมง อ่างศิลา	1	ชมรม คือชมรม กำหนด-ผู้ใหญ่ ที่มีทุกอำเภอ
บ่อทอง	1	2	-		1	
หนองใหญ่	1	2	-	2. กลุ่มเกษตรกร เพาะพันธุ์หอย นางรมอ่างศิลา	1	
กิ่งเกาะสีชัง	4	4	-		1	
สัตหีบ	25	23	-	3. กลุ่มพัฒนาผู้ ประกอบการ อุตสาหกรรม	1	สโมสร คือ สโมสรโรตารี ที่ มีใน 3 อำเภอ
บ้านบึง	22	4	1		1	
พานทอง	6	5	-	34	1	
พนัสนิคม	18	13	1		1	
เมืองชลบุรี	100	57	1	4. กลุ่มพัฒนาผู้ ประกอบการ อุตสาหกรรม	1	
บางละมุง	95	14	-		1	
รวม	311	113	3	ชลบุรี	10	

รวมทั้งส่วนองค์กรเอกชนที่เป็นการรวมกลุ่มของประชาชน โดยผู้ทำหน้าที่ประธานกลุ่ม เป็นบุคคลที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งของประชาชน ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่จัดเข้าในกลุ่มผู้นำท้องถิ่นได้ทุกคน การถือเอาประธานของแต่ละองค์กรเป็นกลุ่มตัวอย่างจึงเป็นการเหมาะสม ทั้งยังจะทำให้กลุ่มตัวอย่างกระจายไปในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วย ในที่นี้ปรากฏว่าประชากร องค์กรเอกชนมีทั้งสิ้น 441 องค์กร

เมื่อนำประชากรทั้ง 2 กลุ่มมาทำการสุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยหลักดังกล่าว คือ เอาประชาชนที่เป็นหลักร้อย ใช้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40-60 เมื่อพิจารณาตามตารางเสนอแนะแนวทางในการสุ่มดังกล่าว ทำให้ได้กลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่เป็นกลุ่มองค์กรเอกชนจำนวน 441 คน และหัวหน้าส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัด-อำเภอจำนวน 314 คน รวมแล้วจะทำให้กลุ่มประชากรมีจำนวนทั้งสิ้น 755 คน ซึ่งจะทำให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน เมื่อคำนวณตามสัดส่วนประชากรใน 2 กลุ่ม ทำให้ได้กลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นประชากร ขององค์กรเอกชน จำนวน 178 คน หัวหน้าส่วนราชการจำนวน 222 คน

ตารางที่ 1.3 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยกลุ่มหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด-อำเภอ
จำแนกตาม กระทรวง ทบวง กรม

กระทรวง/ทบวง/กรม	จำนวน		ร้อยละ	หมายเหตุ
	กลุ่มประชากร	กลุ่มตัวอย่าง		
มหาดไทย	54	39	72	
กลาโหม	10	7	70	
คลัง	20	14	70	
เกษตร	24	17	71	
คมนาคม	13	9	70	
พาณิชย์	14	9	70	
ตำรวจ	17	9	53	
ยุติธรรม	14	9	70	
สาธารณสุข	21	15	71	
ศึกษาธิการ	44	31	70	
อุตสาหกรรม	6	6	100	
ทบวงมหาวิทยาลัย	44	29	66	
สำนักนายกรัฐมนตรี	5	5	100	
รัฐวิสาหกิจ	23	23	100	
รวม	314	222	70	

รวมกลุ่มตัวอย่างจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด-อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 222 คน

ตารางที่ 1.4 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยกลุ่มประธานองค์กร เอกชน จังหวัดชลบุรี
จำแนกรายอำเภอ

อำเภอ	จำนวน										หมายเหตุ
	สมาคม		มูลนิธิ		สโมสร		กลุ่ม		ชมรม		
	ประชากร	กลุ่มตัวอย่าง	ประชากร	กลุ่มตัวอย่าง	ประชากร	กลุ่มตัวอย่าง	ประชากร	กลุ่มตัวอย่าง	ประชากร	กลุ่มตัวอย่าง	
ศรีราชา	39	13	9	3	-	-	1. กลุ่มประมง		1	1	
บ่อทอง	1	1	2	1	-	-			1	1	
หนองใหญ่	1	1	2	1	-	-			1	1	
กิ่งเกาะสีชัง	4	1	4	1	-	-	2. กลุ่มหอย	1	1	1	
สัตหีบ	25	8	3	1	-	-			1	1	
บ้านบึง	22	4	4	1	1	1	3. กลุ่ม 34	1	1	-	
พานทอง	6	5	5	2	-	-			1	1	
พนัสนิคม	18	13	13	4	1	1	4. กลุ่มชลบุรี		1	-	
เมืองชลบุรี	100	77	57	19	1	1			1	-	
บางละมุง	95	36	14	4	-	-			1	-	
รวม	311	128	113	37	3	3		4	4	10	6

รวมกลุ่มตัวอย่างจากประชาชน องค์กรเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 178 คน

วิธีการสร้างเครื่องมือ

หลังจากที่ได้ทำการศึกษาเอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยที่แบบสัมภาษณ์มีประเด็นในการ สัมภาษณ์ต่อไปนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เชื้อชาติ ระยะเวลาการเป็นสมาชิกขององค์กรหรือรับราชการ ความรู้ทางการเมือง การติดตามข่าวสารทางการเมือง สื่อมวลชนที่ใช้ในการติดตามข่าวสารทางการเมือง

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาททางการเมืองในระบบประชาธิปไตยไทย ได้แก่ บทบาทที่เป็นจริงในการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น และในระดับประเทศในครั้งที่ผ่านมา บทบาทในเดือน พฤษภาคม 2535 บทบาทที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันทั้งต่อพรรคการเมืองกลุ่มการเมือง บทบาทที่คาดหวังต่อการเลือกตั้ง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศในครั้งต่อไป รวมทั้งบทบาทที่คาดหวังต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในอนาคต

การหาประสิทธิภาพเครื่องมือ

1. นำแบบทดสอบไปทดลองใช้กับผู้นำท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มเกษตรกร กลุ่มองค์กรเอกชน จำนวน 100 คน คำนวณหาค่าความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของเครื่องมือ ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ ครอนบาค (Cronbach 's Coefficient Alpha) มีค่าเท่ากับ 0.8547 ซึ่งนับว่าพอเชื่อถือได้

ข้อคำถามเป็นแบบ เลือกตอบ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับคะแนน ซึ่งเป็นข้อคำถามเชิงบวกทั้งสิ้นและเกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้

บทบาทที่เป็นจริง	บทบาทที่คาดหวัง	คะแนน
มีมากที่สุด	ควรมีมากที่สุด	5
มีมาก	ควรมีมาก	4
มีปานกลาง	ควรมีปานกลาง	3
น้อย	ควรมีน้อย	2
มีน้อยที่สุด	ควรมีน้อยที่สุด	1

การแบ่งระดับคะแนนบทบาททางการเมืองของผู้นำท้องถิ่น ผู้วิจัยได้แบ่งดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.33 หมายถึง มีบทบาทน้อย

คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.66 หมายถึง มีบทบาทปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย 3.67-5.00 หมายถึง มีบทบาทมาก

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์ผู้นำท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรีโดยตรง จำนวน 400 ราย ในระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2538

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ ใช้จำนวน และร้อยละในการอธิบาย คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test ในการเปรียบเทียบบทบาท ที่เป็นจริง และบทบาทที่คาดหวัง และ ใช้ Oneway Analysis of Variance ในการค้นหาความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างกับบทบาทในทางการเมือง ทั้งบทบาทที่เป็นจริง และบทบาท ที่คาดหวัง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมสำเร็จ SPSS/PC ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังในทางการเมืองของผู้นำท้องถิ่น ทั้งในภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชลบุรี
2. ทำให้ทราบถึงความแตกต่างด้านบทบาททางการเมืองของผู้นำท้องถิ่นในภาครัฐและภาค เอกชนในจังหวัดชลบุรี
3. เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาวิจัย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นแนวทาง ในการพัฒนาทางวิชาการต่อไป
4. เพื่อเป็นข้อมูลเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาทางการเมืองต่อไป.

การนำเสนอผลการวิจัย

การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการนำเสนอออกเป็น 5 ส่วนดังนี้

บทที่ 1 เสนอความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐาน การวิจัย นิยามศัพท์ วัตถุประสงค์ในการวิจัย และประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย

บทที่ 2 เสนอทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย คือ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท แนวคิดทฤษฎีผู้นำ แนวคิดทฤษฎีการเมือง และกรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 3 เสนอสภาพโดยทั่วไปของจังหวัดชลบุรี ได้แก่สภาพภูมิศาสตร์ โครงสร้างทาง เศรษฐกิจสภาพการเมืองการปกครอง และสภาพการขององค์กรต่าง ๆ ของจังหวัดชลบุรี

บทที่ 4 เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้นำเสนอผลการวิจัยใน 4 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไป ของผู้นำท้องถิ่น ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน บทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวัง

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบทบาทที่เป็นจริงกับบทบาทที่คาดหวัง และเปรียบเทียบ
บทบาทที่เป็นจริง และบทบาทที่คาดหวังของผู้นำท้องถิ่น จำแนกตามข้อมูลทั่วไป

บทที่ 5 เสนอสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย